

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM  
HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 1420<sup>A</sup>BC-HĐTĐKT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022 phát động thi đua năm học 2022-2023

Năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ Thành phố Hải Phòng. Đồng thời đây cũng là năm học thứ hai tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXVII; năm thứ 9 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị BCH TW lần thứ 8, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Nhiệm vụ của Ngành GD&ĐT trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Luật Viên chức có hiệu lực thi hành.

Thực hiện tự chủ đại học, không còn được nhận kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước; ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, nhiều luật mới có hiệu lực nhưng còn thiếu nghị định hướng dẫn, thiếu hành lang pháp lý để Nhà trường triển khai là những khó khăn chính ảnh hưởng tác động lớn đến hoạt động của Trường, giảm giảm thu nhập hằng tháng của CB, VC, NLĐ.

Trong khó khăn như vậy, toàn thể CB, VC, NLĐ đã đoàn kết, chung vai sát cánh cùng tập thể lãnh đạo Nhà trường, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Có thể nói, năm học vừa qua là một năm vất vả nhưng nhiều thành công của Trường; một trong số đó là việc kiểm định thành công 8 chương trình đào tạo; việc toàn bộ CB, VC, NLĐ và sinh viên đã được tiêm đủ vacxin, không có ai bị triệu chứng nghiêm trọng; hoạt động đào tạo đảm bảo tiến độ và kết quả tuyển sinh vượt chỉ tiêu với điểm đầu vào cao vượt hơn những năm trước.

Về việc tổ chức phong trào thi đua, Nhà trường bên cạnh việc triển khai các hoạt động do cấp trên phát động, bản thân Nhà trường đã tạo được nhiều phong trào thi đua thiết thực được nhiều CB, VC, NLĐ hưởng ứng. Sau đây, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng tôi xin báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua của Trường trong năm học qua, đồng thời đề ra phương hướng thi đua năm học 2022-2023.

## Phần thứ nhất

### TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2021 - 2022

#### I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát động phong trào

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, NLĐ Nhà trường năm học 2021-2022 đã đề ra Nghị quyết phát động thi đua với 05 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu về đổi mới công tác thi đua khen thưởng sao cho thực sự trở thành động lực quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, NCKH và phục vụ; tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Trường.

Bên cạnh với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, còn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Ban Thi đua Khen thưởng, từ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ngay đầu năm học, Thường trực thi đua khen thưởng Nhà trường đã tham gia ký giao ước thi đua trong Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Công đoàn Trường ký giao ước thi đua với Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố để xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm học.

#### II. Những phong trào thi đua đã phát động và triển khai thực hiện

Hoạt động thi đua của CB, VC, NLĐ được phát động theo chương trình thi đua của cơ quan quản lý cấp trên, của công đoàn cấp trên và của Nhà trường. Trong năm học 2021-2022, các hoạt động thi đua đã được phát động và triển khai thực hiện, cụ thể:

- Ký kết giao ước thi đua với Khối thi đua các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hải Phòng. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của các Khối và LĐLĐ Thành phố phát động, đặc biệt là các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2022 đạt nhiều thành tích cao<sup>1</sup>.

- Ký kết giao ước thi đua với Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hải Phòng và tham gia đầy đủ, tích cực, hiệu quả các hoạt động của Khối<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Tham gia Giải thi đấu giao hữu bơi lội - cán bộ, viên chức, người lao động Khối thi đua các Trường Đại học, Cao đẳng năm 2022 đạt **02** giải Nhất, **01** giải Nhì và **01** giải Ba, **giải Nhất** toàn đoàn; Tham gia **01** tiết mục tại Liên hoan "Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động" năm 2022 do LĐLĐ Thành phố tổ chức **đạt giải A** và **Huy chương Hoa phượng đỏ hạng Nhất**; tham gia chương trình đạp xe/đi bộ "**Cùng tiến bước vì tương lai năm 2022**" đạt **01** giải Nhất tập thể và **01** giải Nhất cá nhân tháng 7. Đạt **Giải Ba** kéo co Nam Nữ toàn Thành phố; Tham gia các hoạt động hưởng ứng của các Cụm VHMT như Giải bóng đá cụm VHMT Điện Biên – Sông Cấm – Trần Quốc Toàn đạt **Giải Nhất**; Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ và giao hữu thể thao cầu lông, bóng bàn, tennis Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc...

<sup>2</sup> Cùng với Khối thi đua CĐCSTT tổ chức dâng hương tại khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh; tham dự chương trình biểu diễn kịch nói "Tri ân các anh hùng liệt sỹ" nhân kỷ niệm 90 năm Ngày đồng chí Nguyễn Đức Cảnh hy sinh tại Nhà tưởng niệm ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Hội nghị Báo cáo viên chuyên đề "Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị"; Hội thảo "Phát huy vai trò của Công đoàn các cấp tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần xây dựng và phát triển thành phố"; Tọa đàm Chuyển đổi số do Khối TĐCĐCS trực thuộc tổ chức tại Công ty xi măng Chinfon trong tháng 8 năm 2022; Chương trình học tập trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh khu vực phía Bắc.

- Phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở theo tinh thần “4 xin, 4 luôn” do Công đoàn GTVT Việt Nam phát động tiếp tục được Nhà trường triển khai trong nhiều năm và đã đạt được những kết quả nhất định.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”, đặc biệt duy trì hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 với thông điệp “*Chỉ một Trái đất*” (*Only One Earth*)<sup>3</sup>.

- Các phong trào nhân đạo, từ thiện, hiến máu nhân đạo do Ủy ban MTTQVN, Hội Chữ thập đỏ, UBND, Liên đoàn Lao động Thành phố và Thành Đoàn Hải Phòng phát động được đã được CB, VC, NLĐ và sinh viên toàn trường tích cực tham gia.<sup>4</sup>

- Nhà trường phát động 04 đợt thi đua trong năm học, đó là các đợt từ 03/9/2021 đến 20/11/2021, từ 21/11/2021 đến 03/02/2022, từ 04/2/2022 đến 01/4/2022 và từ 02/4/2022 đến 02/9/2022.

- Công đoàn Trường phối hợp với chuyên môn phát động và tổ chức nhiều hoạt động thể thao trong CB, VC, NLĐ nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 66 năm ngày thành lập trường 01/4, thu hút được nhiều CB, VC, NLĐ tham gia và rèn luyện sức khỏe<sup>5</sup>.

- Tích cực triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 102 đề tài, sáng kiến của hơn 50 CB, VC, NLĐ Nhà trường đã được đăng tải trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn 1. Phần đầu đến hết 31/12/2023 sẽ hoàn thành chỉ tiêu được LĐLĐ Thành phố giao.

- Phối hợp với chuyên môn phát động phong trào nghiên cứu khoa học trong CB, VC, NLĐ Nhà trường; nhiều hồ sơ gửi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ Ba và Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong ĐVCD, CNVCLĐ thành phố Hải Phòng năm 2021 đạt nhiều kết quả cao.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” vào ngày 15/6/2022 với 531 CB, VC, NLĐ tham gia, 126 cây xanh được trồng mới, 136 văn phòng được sắp xếp, dọn dẹp và hơn 1.300kg văn bản, giấy tờ được xử lý.

<sup>4</sup> Mỗi CB, VC, NLĐ ủng hộ Quỹ nhân đạo 01 ngày lương/đợt và thực hiện 02 đợt ủng hộ trong năm học 2021-2022; Ủng hộ chương trình “Sóng và Máy tính cho em”: 250.000.000đ, Ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn thành phố”: 72.950.000đ và nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện khác với tổng số tiền trên 500.000.000đ.

<sup>5</sup> Giải bóng đá truyền thống 20/11 với sự tham gia của 13 đội bóng đến từ các đơn vị trong Trường; Giải bóng đá “VMU-League 2021”; giải chạy trực tuyến “VMU Go-Ahead 2021”, giải đạp xe trực tuyến “VMU Inspiring rides 2022”; Giải bóng đá giao hữu, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi, kéo co, trò chơi dân gian nhân ngày thành lập Trường 01/4 đã thu hút nhiều lượt CB, VC, NLĐ hưởng ứng tham gia.

<sup>6</sup> Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ Ba đạt 02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba và 01 giải Khuyến khích; Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong ĐVCD, CNVCLĐ thành phố Hải Phòng năm 2021 đạt 01 giải Nhì.

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Giỏi việc Trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CB, VC, NLĐ trong toàn trường<sup>7</sup>.

- Phát động các phong trào thi đua, tham gia thi Olympic, đăng ký NCKH, khuyến khích SV học tập để đạt kết quả cao trong đợt thi, kiểm tra học kỳ.<sup>8</sup>

### III. Kết quả đạt được

Nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CB, VC, NLĐ trong toàn Trường, các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần lập nhiều thành tích xuất sắc; nhiều cá nhân, tập thể đã được cấp trên khen thưởng. Cụ thể như sau:

**Trường được tặng:** danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2021 của Bộ GTVT; Bằng khen của UBND TP. Hải Phòng về thành tích xuất sắc năm học 2021-2022, đơn vị thuộc khối thi đua các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố; Bằng khen của UBND TP. Hải Phòng về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2021.

- Đảng bộ Trường và Tập thể Ban TV ĐU Trường được Thành ủy phân loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" năm 2021; 01 đảng bộ cơ sở được tặng cờ thi đua xuất sắc, 02 chi bộ được tặng bằng khen của Thành ủy; 02 đơn vị thuộc Đảng bộ Trường được tặng bằng khen của UBND TP vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ban Chỉ huy Quân sự Nhà trường được Bộ Tư lệnh QK3 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng vì đã có Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết Thắng năm 2021; Ban Bảo vệ Trường được tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến của Bộ CHQS TP.

- Công đoàn Trường được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục VN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “NCKH và chuyển giao công nghệ”; Bằng khen của UBND TP. Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bằng khen của LĐLĐ TP. Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

<sup>7</sup> Năm học 2021-2022 có 19 nữ GV tham gia Đề tài NCKH cấp Bộ (trong đó có 04 người là Chủ nhiệm đề tài); 49 nữ GV tham gia đề tài NCKH cấp Trường (trong đó có 27 người là Chủ nhiệm đề tài); 20 nữ GV có công bố trên Hội thảo, hội nghị khoa học Quốc tế và đăng bài báo trên tạp chí Quốc tế; 66 người tác giả của 93 bài báo đăng trên các tạp chí Khoa học chuyên ngành, 120 người tham gia các chuyên đề, nội san, hội thảo các cấp trong nước với tổng số 242 bài. Khen thưởng 06 gia đình tiêu biểu, 128 nữ CB, VC, NLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc Trường, đảm việc nhà" cấp Trường; 221 chị đạt danh hiệu "Giỏi việc Trường, đảm việc nhà" cấp cơ sở.

<sup>8</sup> Tiêu biểu sinh viên thi Olympic cấp Quốc gia đã đạt: 31 giải thưởng cá nhân (01 giải Nhất; 03 giải Nhì; 11 giải Ba; 16 giải Khuyến khích) và 01 giải Nhất toàn đoàn môn Tin học văn phòng.

- Đoàn TN, Hội SV Trường được TW Đoàn tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào TN năm học 2021 - 2022; Bằng khen của TW Hội SV Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào SV năm học 2021 - 2022; 01 tập thể được tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 05 tập thể được tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp TP.

**Về thành tích các nhân:** 01 cá nhân được Thành uỷ Hải Phòng tặng Bằng khen đảng viên HTXS nhiệm vụ tiêu biểu giai đoạn 2016-2021; 03 cá nhân được tặng bằng khen của UBND TP Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 03 đồng chí nguyên là UV UBKT Đảng ủy Trường được UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”; 01 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua và 03 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ Tiên tiến vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021 của Bộ CHQS TP. Hải Phòng; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ VN; 23 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn GTVT VN, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, LĐLĐ TP. Hải Phòng; 01 gia đình tiêu biểu được tặng Bằng khen của LĐLĐ TP. Hải Phòng; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP. Hải Phòng; 02 công trình nghiên cứu được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN; 01 GV được UBND TP Hải Phòng tặng danh hiệu Gương mặt tiêu biểu TP. Hải Phòng năm 2021; 01 GV được UBND TP Hải Phòng trao tặng giải thưởng Lê Chân; 01 SV được tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương; 16 SV được tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp TP.

#### **Ở cấp Trường, đã xét và công nhận các danh hiệu sau:**

- Ban TV Đảng ủy Trường đã biểu dương khen thưởng 08 tổ chức cơ sở đảng, 07 đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy cơ sở và 23 đảng viên hoàn thành xuất nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021.

- Nhà trường đã ra quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2021-2022, cụ thể: 67 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể LĐXS”; 42 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể LĐTT”; 115 cá nhân đạt danh hiệu “CSTĐ cấp cơ sở”; 653 cá nhân đạt danh hiệu “LĐTT”.

- Nhà trường đã tặng Giấy khen cho 23 cán bộ, giảng viên hoàn thành luận án tiến sĩ đúng hạn; 01 cán bộ hướng dẫn SV đạt giải Nhì “SV NCKH” cấp Quốc gia; 02 cán bộ Khoa CNTT hướng dẫn SV đạt giải quán quân cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới MOSWC cấp Quốc gia năm 2021.

- Trường đã biểu dương: 198 SV tiêu biểu trong lĩnh vực VHVN, TĐTT; 136 SV và 05 tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường; 33 SV ĐH hệ chính quy đã có thành tích tốt nghiệp Thủ khoa năm 2022.

- Công đoàn Trường đã biểu dương:

+ 33 Công đoàn Bộ phận, Tổ Công đoàn được bình xét đạt danh hiệu “Tập thể Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” ; 12 Công đoàn Bộ phận, Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tập thể Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

+ 61 đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 445 đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường đã tặng giấy khen cho 335 cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn, Hội của năm học.

**Hội đồng Đào tạo & KHCN Nhà trường đã xét duyệt, lựa chọn các tập thể và cá nhân để trao Giải thưởng NCKH Neptune, cụ thể:**

+ 06 giải thưởng Neptune dành cho tập thể: 01 giải Nhất (Viện Cơ khí); 01 giải Nhì (Khoa Điện-Điện tử); 02 giải Ba (Khoa Hàng hải; Khoa Công trình); 02 giải Khuyến khích (Khoa Kinh tế; Khoa CNTT).

+ 03 giải thưởng Neptune dành cho cá nhân: 01 giải Nhất (Khoa Hàng hải); 01 giải Nhì (Viện Môi trường); 01 giải Ba (Viện Cơ khí).

#### **IV. Những hạn chế tồn tại**

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua yêu nước trong trường còn một số mặt hạn chế như sau:

- Tỷ lệ chuyên viên làm việc tại các Phòng/Ban đạt danh hiệu CSTĐ còn thấp.
- Việc đăng ký thi đua của CB, VC, NLĐ khi đi công tác, học tập ngoài trường trong thời gian dài còn chưa được quan tâm. Bản thân người đi công tác và đơn vị đều chưa quan tâm đến việc đăng ký thi đua.
- Một số đơn vị còn chưa thực sự quan tâm đến tổ chức hoạt động phong trào thi đua của riêng đơn vị, chưa nhận thức được phong trào thi đua là động lực phát triển của đơn vị.
- Còn có lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm đầy đủ đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân trong đơn vị.
- Một bộ phận CB, VC, NLĐ còn chưa tích cực tham gia vào các phong trào thi đua tại đơn vị cũng như các phong trào do Nhà trường phát động.

### **Phần thứ hai**

## **PHƯƠNG HƯỚNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2022-2023**

### **I. Mục đích, yêu cầu**

Để đạt được các chỉ tiêu do Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2022- 2023 đề ra, các phong trào thi đua nhà trường cần hướng tới và đáp ứng tốt những yêu cầu sau đây:

- Các phong trào do Nhà trường và các đoàn thể trong trường phát động cần bám sát mục tiêu, chương trình hoạt động của Nhà trường.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, hướng tới thực hiện tự chủ mọi lĩnh vực hoạt động của Trường; khơi dậy lòng tự hào, tính chủ động sáng tạo của CB, VC, NLD và sinh viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác giám sát đánh giá, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến.

## **II. Nội dung phong trào thi đua**

1. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cần hướng vào những nội dung sau:

- Chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo.

- Triển khai rà soát, chỉnh sửa các CTĐT, CDR sau khi kết thúc một chu trình đào tạo và có kết quả đánh giá kiểm định 8 CTĐT.

- Rà soát các chương trình đào tạo sau đại học đáp ứng yêu cầu Thông tư ban hành chuẩn chương trình đào tạo mới, xây dựng các chương trình đào tạo mới.

- Tìm giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy đối với hình thức giảng dạy trực tuyến, giảng dạy kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

- Tăng cường hoạt động dự giờ, học tập rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả giảng dạy hàng kỳ làm cơ sở để cải tiến chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Tăng cường kết nối doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ trong dạy học. Đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa gắn với trải nghiệm kiến thức chuyên môn, nhằm tạo không gian học tập thân thiện, phát huy năng lực, phẩm chất của người học.

2. Phong trào thi đua NCKH và biên soạn giáo trình cần hướng tới các nội dung sau:

- Nghiên cứu giải pháp từng bước chuyển đổi số, chuyển đổi số từng phần các hoạt động trong trường. Thi đua nghiên cứu, sáng tạo phát huy nội lực của trường trong hoạt động chuyển đổi số nhằm nhanh chóng xây dựng được hệ thống dữ liệu đảm bảo tính cập nhật, tính liên thông dữ liệu giữa các đơn vị trong trường

- Nâng cao chất lượng các đề tài NCKH, tăng hàm lượng khoa học trong mỗi đề tài, tăng tính ứng dụng thực tiễn của mỗi đề tài.

- Khuyến khích tăng số lượng công bố khoa học, hướng tới việc công bố trên các tạp chí, hội thảo có uy tín.

- Tăng số lượng giáo trình có chất lượng được biên soạn bởi các giảng viên Nhà trường.

- Khuyến khích việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh để có thể thực hiện được các đề tài trọng điểm.

3. *Phong trào thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo* cần chú trọng những nội dung sau:

- Thúc đẩy hoạt động theo định hướng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo.

- Hạn chế tối đa việc sinh viên thôi học không do nguyên nhân hạn chế về năng lực học tập của sinh viên.

- Đáp ứng tốt các nhu cầu của sinh viên như nhu cầu học tập, NCKH; các nhu cầu về thông tin, hoạt động xã hội...

- Nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập để cho sinh viên được hưởng một dịch vụ tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, không để xảy ra tình trạng bị mất quyền lợi vì thiếu tư vấn.

4. *Đối với công ty, trung tâm* cần chú trọng các vấn đề sau:

- Thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; quan tâm đúng mức đến chuyển đổi số và từng bước thực hiện việc này.

- Có giải pháp khắc phục các tác động ảnh hưởng xấu của dịch bệnh Covid-19.

- Đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp cho Nhà trường theo đúng quy định.

5. *Tiếp tục duy trì Phong trào thi đua “xây dựng cơ quan văn hóa”*

Đẩy mạnh các phong trào thi đua chấp hành pháp luật, đổi mới hình thức thi đua để tuyên truyền tốt hơn các luật như: Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng Luật An toàn giao thông, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; không vi phạm quy định về uống bia rượu trong giờ làm việc, chấp hành tốt các quy định về văn minh công sở, gắn với thực hiện văn hóa giao tiếp ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn” góp phần xây dựng Nhà trường với môi trường làm việc “Trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm, nhân văn”.

6. *Tiếp tục duy trì, mở rộng triển khai phong trào thi đua rèn luyện sức khỏe trong CB, VC, NLD toàn trường*, phân đầu để mỗi CB, GV, NLD trong trường đều có hoạt động rèn luyện sức khỏe hằng ngày.

### **III. Các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua**

1. Ứng dụng công nghệ số trong công tác tổ chức, đánh giá thi đua khen thưởng

2. Tổ chức tốt việc đăng ký thi đua năm học đối với tất cả các đơn vị, cá nhân. Lưu ý các cá nhân đi công tác về chú ý việc đăng ký thi đua ngay khi về tiếp tục làm việc tại Trường.



3. Tiếp tục duy trì 04 đợt thi đua trong năm để tạo động lực thi đua liên tục, làm cơ sở đánh giá thi đua toàn năm học.

4. Nêu cao vai trò của cấp ủy và người đứng đầu đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua; cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí xếp hạng viên chức, NLĐ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của đơn vị.

5. Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn TN trong việc tuyên truyền, phối hợp phát động và giám sát đánh giá phong trào; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức các hình thức hội thi gắn với chuyên môn, quản lý tạo sân chơi bổ ích, giao lưu, học hỏi trong CB, VC, NLĐ.

6. Thông qua tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, bình chọn những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, đồng thời có hình thức khuyến khích, động viên thỏa đáng, kịp thời bằng quyền lợi chính trị, lợi ích vật chất và tinh thần.

7. Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường trên cơ sở ý kiến đóng góp từ Hội nghị CB, VC và NLĐ để tiếp tục nghiên cứu sửa đổi phương thức, tiêu chí đánh giá sao cho phù hợp, công bằng, đánh giá đúng thành tích của các tập thể, cá nhân, tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong toàn Trường.

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị, đoàn thể trong Trường;
- Lưu: VT, TĐKT.



**PGS.TS. Nguyễn Công Vịnh**